

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
117	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ชุมชนและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อกระตุ้นให้ครูสนใจในการผลิตสื่อการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย แปลงใหม่	- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน	35,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย แปลงใหม่	- โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ครบถ้วน ทันสมัย ต่อการจัดการศึกษาแก่ครู นักเรียน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
118	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) เตรียมเข้าสู่ AEC โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อให้ นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้	- จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ให้กับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 1 ห้อง	472,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัย	- นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันได้	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
119	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้กับนักเรียน และครูใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน	- จัดหาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้กับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 2 ห้อง	750,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- มีครุภัณฑ์สำหรับห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 ห้อง	- สถานศึกษามีห้องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับให้นักเรียนและครูใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
120	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	- เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนได้มีศูนย์การเรียนรู้	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 แห่ง	200,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง	- เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ครู	- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
121	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง (ห้องละ 30 เครื่อง)	4,468,320 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง	บุคลากร นักเรียนและชุมชน ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	- โรงเรียนเทศบาล บูรพาอุบล
122	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	700,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	บุคลากร นักเรียนและชุมชน ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
123	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยกรมมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง	- จัดทำศูนย์สื่อท้องถิ่นศึกษาและจัดหาสื่อท้องถิ่นจำนวน 1 ศูนย์	35,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ศูนย์สื่อท้องถิ่น จำนวน 1 ศูนย์	ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง	- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร